

PHẬT SỰ



CHÙA HOA NGHIÊM

Thiện Đức

Khóa Tu Báo Ân

Theo thông-lệ hằng năm, trước mùa Vu lan, Chùa Hoa Nghiêm tổ-chức một khóa tu báo ân ba ngày: 1-2-3 tháng 8/2003. Ý nghĩa của khóa tu rất là thù thắng, ích lợi tối đa cho bản-thân người Phật tử tu-học và có một giá trị thiết-thực nhằm bồi dưỡng lòng hiếu và hồi-hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời. Do vậy, năm nay khóa tu qui tụ số lượng tu sinh đông gấp đôi so với năm rồi. Tổng cộng khoảng 50 vị. Vẫn còn có nhiều quan-niệm sai lầm về sự báo hiếu như xây cất mộ yên mả đẹp hoặc giỗ chạp cho linh-đình với mâm cao cỗ đầy.

Đức Phật dạy rằng người Phật tử làm tròn đạo hiếu trên hai mặt; vật chất lẫn tinh-thần. Lúc sinh tiền, người con có bổn-phận phụng sự cha mẹ để không đói khổ, không làm điều gì trái ý người để phải buồn giận đau khổ. Về mặt tâm linh, luôn khuyên nhắc người làm lành lánh dữ. Khi cha mẹ qua đời, người con noi theo hạnh nguyện của Ngài Đại hiếu Mục Kiền Liên phát triển các hạnh lành để hồi-hướng cho cha mẹ nhiều đời để nhờ đó mà thoát khỏi các đường dữ.

Đại Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu-Lan được cử hành trọng-thể tại chùa Hoa Nghiêm ngày Chủ Nhật 10/8/03 dưới sự tham dự đông-đảo Phật-tử nhiều nơi tụ hội về. Thời tiết giá lạnh của

một mùa đông xem ra rất hợp với cảnh đời nhớ mẹ thương cha, kẻ còn người mất. Mùa Đông như gợi nhắc mỗi người con khát khao một mái ấm gia đình, nơi mà người mẹ luôn dang rộng cánh tay chơn-chứa tâm-tình. Công trình xây cất đang còn dang-dỡ nên tiện nghi bị hạn-chế về nhiều mặt khiến cho đại-lễ Vu-lan năm 2003 mang một hình-thái vô-cùng đặc-biệt về lòng tùy-hỉ cùng sự nhẫn nại của toàn-thể Phật tử về chùa.

Lễ cài bông hồng trên áo gợi nhắc nơi tâm mỗi người niềm thốn-thức xa xăm. Số bông hồng màu trắng mỗi năm sẽ nhiều hơn, thật nhiều như những tấm hình nho nhỏ trên bàn thờ hương linh chen chút và đầy đặc.

Trong những năm qua. Đại lễ Vu-lan được cử hành theo truyền thống với cúng dường trai-tăng... Năm nay chùa có thêm một khóa tu báo ân. Thiết nghĩ đây là một trong những công-tác Phật sự góp phần phát triển sâu rộng hơn về những nỗ-lực tâm-linh trong một môi-trường xã-hội mà vật-chất xâm-thực con người tàn-bạo hơn bao giờ hết.

Nếu đường đời, ta được sinh ra và lớn lên nên người là nhờ ở cha mẹ dưỡng nuôi, hun đúc và yêu-thương, thì đường đạo ta cần có Thầy Tổ và Chư Phật thường dạy dỗ hộ-trì.

Là người Phật-tử, Đại-lễ Vu-lan là ngày kỷ niệm về một cội-nguồn

huyết thống và cội nguồn tâm-linh, ta luôn trân-trọng ghi nhớ và đáp đền.

Tiệc Chay Gây Quỹ

Người Phật tử trong một cộng đồng Phật giáo, lúc bình-thường luôn là những người âm-thầm, trầm lặng nhưng lại là những con tim bùng bùng sức sống trong những công cuộc chung như xây chùa, tạc tượng, cứu trợ thiên-tai v.v... Tiệc chay gây quỹ xây cất chùa Hoa Nghiêm ngày 17/8/2003 là đợt ba, được tổ-chức tại nhà hàng International vùng Springvale, với tổng cộng 600 vé, nhân dịp mùa Vu-lan. Nhân dịp này, chùa đã cung thỉnh Hòa Thượng Viện-trưởng và đông-đảo chư Tôn Đức Tăng ni về tham dự chứng minh. Ngoài những món ăn chay lạ miệng của nhà hàng chuyên nghiệp với đầu bếp nổi tiếng và đầy đạo-tâm; nhà hàng chỉ tính với giá tượng trưng, đặc biệt đầu bếp nhà hàng phát tâm cúng dường công nấu trong đêm tiệc chay gây quỹ. Ngoài ra, ban tổ-chức còn có chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn với những giọng ca trẻ đầy triển vọng góp phần hỗ trợ cho chương-trình đấu giá đầy hào hứng và vui nhộn, được sự nhiệt-tình tham dự và ủng hộ của các vị mạnh thường quân.

Tết Trung Thu

Có thể nói Tết Trung thu hay Tết Nhi đồng như là ngày "Children